



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย (ของผู้ตาย)

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๑๐๕/๒๕๖๑

ด้วย นางสาวธนาภา กร่อมเกรี (บุตร) ร้องขอให้ศาลได้โปรดมีคำสั่งให้จดทะเบียนเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายพจน์ กร่อมเกรี (บิดา) ผู้ถึงแก่กรรม ผู้ร้อง อยู่บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ยื่นคำร้องต่อศาลความว่า ผู้ร้องเป็นบุตรนอกสมรสของนายพจน์ กร่อมเกรี (บิดา) ซึ่งเกิดกับนางสาวเนตร์ดาว ขุมเพชร (มารดา) โดยบิดามารดาของผู้ร้องอยู่กินฉันท์สามีภริยากัน ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย แต่นายพจน์ กร่อมเกรี (บิดา) ได้ยินยอมให้ผู้ร้องใช้ชื่อสกุลเดียวกันกับนายพจน์ กร่อมเกรี (บิดา) และได้อุปการะเลี้ยงดูผู้ร้อง ขณะบิดามารดาของผู้ร้องอยู่กินฉันท์สามีภริยากันมีบุตรด้วยกันทั้งหมด ๑ คน คือ นางสาวธนาภา กร่อมเกรี (ผู้ร้อง) ส่วนนายพจน์ กร่อมเกรี เป็นบุตรของนายสำเภา กล่อมเกรี กับนางสาวบาหยัน ทรัพย์ประทุม ซึ่งนายสำเภา บิดาของนายพจน์ กร่อมเกรี ได้เสียชีวิตไปก่อนนานแล้ว แต่นางสาวบาหยัน มารดาของนายพจน์ กร่อมเกรี ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ นายพจน์ กร่อมเกรี (บิดา) ได้ถึงแก่ความตายด้วยสาเหตุไฟฟ้าดูดสถานที่ตาย ณ โรงพยาบาลหัวหิน ๓๐/๒ ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขณะถึงแก่ความตาย นายพจน์ กร่อมเกรี มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๑๑๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร้องมีเหตุขัดข้องในการยื่นคำร้องขอเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายในครั้งนี กล่าวคือ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แจ้งให้ผู้ร้องไปติดต่อรับเงินประกันสังคมตามที่นายพจน์ กร่อมเกรี (บิดา) ได้ลงชื่อผู้ร้องกับนางสาวบาหยัน มารดาของนายพจน์ กร่อมเกรี ให้เป็นผู้มีสิทธิในการรับเงินประกันสังคมหลังจากนายพจน์ กร่อมเกรี (บิดา) ได้ถึงแก่ความตาย แต่ผู้ร้องไม่ได้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายพจน์ กร่อมเกรี (บิดา) ทำให้สำนักงานประกันสังคมจึงไม่สามารถดำเนินการให้ได้ และทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ผู้ร้องมายื่นคำร้องขอให้ศาลได้โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายพจน์ กร่อมเกรี (บิดา) ก่อนจึงจะดำเนินการให้ได้ ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องเป็นคดีนี้เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนายพจน์ กร่อมเกรี (ผู้ตาย) ต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คำร้องเรื่องนี้ขอ  
ได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายสิริพงศ์ สิริวรรณาค)

ผู้พิพากษา